

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3265**/BNN-QLCL

Hà Nội, ngày **09** tháng 11 năm 2011

V/v: Ủy quyền cấp giấy chứng nhận  
xuất xứ hàng hóa thủy sản xuất khẩu

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp chế biến thủy sản đề nghị Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) theo quy định của thị trường nhập khẩu nhằm mục đích chứng nhận lô hàng được sản xuất từ các cơ sở đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của nước nhập khẩu và quốc tế.

Tháng 01/2010, trên cơ sở ý kiến đồng thuận của Quý Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-BNN-QLCL ngày 07/01/2010 giao cho Cục NAFIQAD là tổ chức được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi lê khi quốc gia này ban hành quy định mới về điều kiện nhập khẩu thực phẩm thủy sản, theo đó bắt buộc tất cả các lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Chi lê phải kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp (certificate of legal origin) do Cơ quan thẩm quyền quản lý về an toàn thực phẩm thủy sản nước xuất khẩu cấp theo mẫu quy định. Đến nay, hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Chi lê đã và đang diễn ra thuận lợi khi việc triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp theo Quyết định nêu trên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thủy sản, đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về việc giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng thủy sản sang các thị trường có yêu cầu Cơ quan thẩm quyền về an toàn thực phẩm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo mẫu quy định.

Trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được ý kiến trả lời của Quý Bộ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương);
- Lưu VT, QLCL.

